



นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ที่มาและหลักการ

บริษัทฯ มีความตระหนักว่าการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งยวด ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบุคลากร, องค์กร, ลูกค้า, ชุมชน, สังคม และประเทศชาติ เราจึงมุ่งมั่นส่งเสริมการรักษาสภาพ สิ่งแวดล้อมโดยกำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัท เรามุ่งเน้นสร้างความร่วมมือ ในการปฏิบัติหน้าที่รักษาสิ่งแวดล้อมของพนักงานทุกคนและทุกหน่วยงานในองค์กร โดยพนักงานทุกคนต้องตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในการปฏิบัติงานของตน เพราะเราเชื่อมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและยึดแนวทางการดำเนินธุรกิจที่พัฒนาไปแบบยั่งยืน

ซึ่งมีนโยบายและการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1. การมุ่งเน้นการปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎหมาย และมาตรฐานเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีแนวทางการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ที่มุ่งเน้นการปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎหมาย รวมถึงมีมาตรฐานเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมอื่นๆ เพื่อสร้างวัฒนธรรมและจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของพนักงานในการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในองค์กรให้กับพนักงาน คู่ธุรกิจ ให้ยึดถือปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

2. การรักษาสิ่งแวดล้อมและการป้องกันมลพิษ

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงการป้องกันมลพิษและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานของบริษัทฯ ให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งจากการอุปโภคบริโภค , การควบคุมปริมาณของเสียและการนำกลับมาใช้ใหม่ (re-use) รวมถึงการวางแผนภาวะฉุกเฉินต่าง ๆ ด้วยวิธีการที่เหมาะสม และบริษัทฯ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อจัดการทรัพยากรในสถานที่ทำงาน ทำความสะอาด ลดวัสดุอุปกรณ์สิ้นเปลือง คัดแยกและกำจัดอย่างเหมาะสมสำหรับวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสถานที่ทำงาน และสิ่งแวดล้อม

3. เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เราเลือกผลิตภัณฑ์ที่ไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม เช่น กระดาษ และ ฝ้าย ลดละเลิกการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีพิษต่อสิ่งแวดล้อมในบริเวณสถานที่ทำงาน และลดการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารเคมีที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม , งดใช้วัสดุอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารอันตราย

4. อนุรักษ์พลังงาน และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

บริษัทฯ กำหนดข้อปฏิบัติในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า และน้ำ-ไฟ ให้ทุกหน่วยงานในองค์กร ปฏิบัติในแนวทางเดียวกันโดยรณรงค์ ให้ใช้อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด คุ้มค่าที่สุด เช่น ให้ปิดไฟ ช่วงพักกลางวัน , ปิดแอร์ก่อน

เวลาเลิกงาน , การเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า ตามเวลาที่กำหนด เราเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติประหยัดพลังงานไฟฟ้า โดยเฉพาะหลอดไฟ, เครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารสำนักงาน

5. การให้ความรู้เรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์พลังงานกับบุคลากรในองค์กร

สร้างแนวคิดและความตระหนักถึงความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมกับบุคลากรในองค์กร ปลูกฝังให้ทุกฝ่ายเห็นถึงความสำคัญด้านประเด็นสิ่งแวดล้อม และอยากจะเข้ามามีส่วนร่วมกันทุกภาคส่วน โดยการให้ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน และประกาศนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมให้พนักงานได้รับทราบอย่างทั่วถึง ผ่านช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร เช่น วารสารบริษัท “SAWAD-DEE” และผ่านช่องทาง Intranet ของบริษัท นอกจากนี้ยังส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงานผ่านกิจกรรม ต่างๆเช่น ลดละเลิกการใช้พลาสติก, โครงการ “เราให้ยิ้ม (ถุงผ้า)” เพื่อส่งเสริมการใช้ถุงผ้า ,โครงการประกวดสาขาประหยัดพลังงานดีเด่น เป็นต้น พร้อมทั้งกระตุ้นและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนร่วมมือร่วมใจ ปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

6. การพัฒนาเชิงธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ให้ความสำคัญกับการวางแผนงานศึกษาแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน นำประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อมมาเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินความเสี่ยงและการตัดสินใจทางธุรกิจ รวมทั้งการบริหารงานในองค์กร เพื่อลดผลกระทบเชิงลบทางด้านสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเชิงธุรกิจและการลงทุนที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และบริษัทส่งเสริมการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยบริษัทได้จัดทำเทคโนโลยี ด้าน Digital Marketing เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าและเพื่อประโยชน์การลดการใช้ทรัพยากร เช่น กระดาษ และลดการใช้พลังงานจากกระบวนการ สำนักระดาษ หรือการทำลายเอกสาร

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมนี้มีผลบังคับใช้ทั้งทั้งองค์กร รวมถึงคณะกรรมการ ผู้บริหาร รวมทั้งพนักงานและบริษัทในเครือทุกภาคส่วน โดยกำหนดบทบาทหลักไว้ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทและพัฒนาคความยั่งยืน : ทำหน้าที่บริหารงานและควบคุมกำกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม และจัดประชุมหารือแนวทางการใช้นโยบายดังกล่าวทั่วทั้งองค์กรและอนุมัติ

ระดับบริหาร : ผู้บริหาร หรือผู้นำในแต่ละหน่วยงานทำหน้าที่บริหารงานร่วมกันด้านสิ่งแวดล้อม ในส่วนงานที่รับผิดชอบ หรือมีบทบาทเกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมด้านความยั่งยืนในส่วนที่รับผิดชอบ

พนักงานทุกคน : ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวทางด้านสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายขององค์กรอย่างเคร่งครัด

ทีมพัฒนาองค์กร : ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูล ติดตามประสานงานกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงาน

ทั้งนี้ ผู้บริหารของบริษัทฯ จะส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดำเนินการต่างๆ บรรลุเจตจำนงที่ได้ตั้งไว้ และนโยบายสิ่งแวดล้อมนี้จะถ่ายทอดให้กับพนักงานทุกคนได้ทราบอย่างทั่วถึง และพร้อมที่จะเผยแพร่ต่อสาธารณชนทั่วไป
